

ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ตามรอยในหลวง

เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ลุ่มน้ำจากปลายแหล่งน้ำที่กรุงเทพฯ ไปจนถึงต้นน้ำบริเวณเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จึงริเริ่ม โครงการ "พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อ ของแผ่นดิน" โดยได้ร่วมกับ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกิจกรรมธรรมชาติ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม การเรียนรู้และร่วมลงมือทำไปพร้อมกับชุมชนต้นแบบ นับเป็นการจุดประกายแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคนหันมาฟื้นฟูและบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามศาสตร์ของพระราชา

นายไพโรจน์ กริยานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า โครงการฯ นี้มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญกับการอนุรักษ์ลุ่มน้ำ



ซึ่งนำเอาลุ่มน้ำป่าสักมาเป็นเป้าหมายหลัก เนื่องจากเป็นลุ่มน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกังวลมากที่สุด เซฟรอนประเทศไทยอยากเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้ เพื่อร่วมกันทวนเมล็ดพันธุ์แห่งความ 'พอเพียง' ให้เติบโตในใจของสังคมไทย

โดยกิจกรรมในโครงการจะมีระยะเวลาการเดินทาง 9 วัน ผู้เข้าร่วมสามารถเดินทางด้วยรูปแบบไหนก็ได้ จะเดิน รี่ง ซี่จรรย์น หรือขั้บรุด ไครรณั้ดแบบไหนก็สามารรมาผนั้กพด้งกับขบวณได้ อึ้กท้งไม่มึ้ข้อบ้งคั้บในเรื่งของจ้านวนวันทึ้ต้องมา กั้จกรรมทึ้ต้องเข้ารรวม หรือการคั้งคึ้น เรื่งกั้ว่าแล้วแต่ความสะดวก และความสมั้ครใจของแต่ละท่านเองท้งลึ้น ผมเชื่อกั้ว่าการแก้ขั้ปัญหาหารจั้งการน้ำ การป้อ้กันอุทกภัยและภัยแล้งนั้้น ไม่ใช่เรื่งของหน่ว้ยงานใดหรือคนใดคนหนึ้งแต่เป็นเรื่งทึ้คนไทยทุกคนควรรท้นมาร่ว้มม็อกัน เพื่อสร้งความย้งึ้น

นายไพโรจน์ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ชุมชนจะผ่านชุมชนต้นแบบที่มีการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้จนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้จากตัวอย่างชุมชน และภาคธุรกิจที่ทำงานร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งต่างได้น้อมนำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติจนสำเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้ว โดยกิจกรรมตลอดการเดินทางที่ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสล้วนมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย

ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ "พอเพียง" ตามแนวพระราชดำริ อาทิ การเรียนรู้ "ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง" การทำความเข้าใจต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่

รวมไปถึงกิจกรรมชมโมเดลการจัดการน้ำและตะกอนของเขื่อน ด้วยภูมิปัญญาแบบ "อ่างใหญ่เติมอ่างเล็ก อ่างเล็กเติมสระน้ำ" อีกทั้งบทเรียนต่างๆ ที่นำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อป้องกันภัยแล้งและอุทกภัยอย่างยั่งยืน เช่น การสร้างหลุมขมครกต้นแบบกักเก็บน้ำ การขุดเส้นทางน้ำเชื่อมหนอง คลอง บึง และการปลูกป่าชุมชนทำฝายชะลอน้ำ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.facebook.com/ajourneyinspiredbytheking

